



## โครงการประชุมวิชาการประจำปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

### หลักการและเหตุผล

เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นสาขาเฉพาะทางการแพทย์ที่ให้การบริบาลปฐมภูมิที่เน้นการบริบาลผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ในเวชปฏิบัติให้ความสำคัญด้านกระบวนการบริบาลมีความสำคัญ กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย การดูแลความเจ็บป่วย การดูแลโรค การเข้าใจความคิด ความรู้สึก การปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การให้ความรู้ การป้องกันโรค การค้นหาความเจ็บป่วยที่ซ่อนเร้นรวมถึงการหล่อหลอมความสัมพันธ์ ระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย ตลอดจนครอบครัวและสังคมของผู้ป่วย เพื่อการบริบาลสุขภาพระดับปฐมภูมิให้แก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและเป็นการสร้างความเข้าใจแนวคิด หลักการ และเนื้อหาสำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นเวทีการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ของแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ปฏิบัติงาน และอาจารย์จากสถาบันต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอน แพทย์ประจำบ้านตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม

### วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

1. เข้าใจหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
2. เตรียมความพร้อมการเรียนตลอด 3 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองตามกิจกรรมวิชาชีพที่เชื่อมั่นได้ (EPAs)
3. ฝึกทักษะในการเรียนโดยเพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญของเวชศาสตร์ครอบครัว
4. มีโอกาสทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในพื้นที่ต่างๆ

### ระยะเวลาและสถานที่การจัดการประชุม

วันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ.....

### วิธีการจัดประชุม

จัดกิจกรรมการประชุมรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โดยมีการบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกปฏิบัติในหัวข้อต่างๆ เช่น สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเวชศาสตร์ครอบครัว ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิของประเทศไทย การวินิจฉัยชุมชนและการออกแบบโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย รวมถึงทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม

## ผู้เข้าอบรม

แพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ปฏิบัติงานฯ ชั้นปี 1 ประมาณ 200-240 คน

## ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานนเพชรบุรีตัดใหม่ เลขที่บัญชี 041- 0 – 18424 - 1  
ชื่อบัญชี “ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯ อบรมและสอบ”

แล้วส่งเอกสารหลักฐานการชำระเงินในขั้นตอนลงทะเบียนใน google form สามารถโอนผ่าน netbank ATM หรือ  
หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารได้ โดยให้เตรียมหลักฐานการโอนเงินเป็นไฟล์ก่อนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูล

\*\*ควรเป็นไฟล์ pdf หรือ jpg และในหลักฐานควรมีชื่อผู้เข้าอบรมแจ้งไว้ด้วย เป็นการเขียนกำกับเพิ่มเติมก็ได้

## ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านทางระบบออนไลน์ตามลิงค์>>> <https://forms.gle/qTaGRPwodUmCEnwq6>

หรือสแกนผ่าน QR code ทำโครงการนี้ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เท่านั้น โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ  
ชำระเงินค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินในแบบฟอร์มการลงทะเบียน

QR code ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



## หมายเหตุ

1. ต้องชำระค่าลงทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนการลงทะเบียนใน google form
2. ก่อนการยืนยันการลงทะเบียน ให้ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล
3. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมลตอบกลับอัตโนมัติจากระบบ จะไม่มีการตอบกลับใดๆ

## ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะทำงานโครงการประชุมวิชาการประจำปีสำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ตารางประชุมวิชาการประจำปี สำหรับแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 (วันที่ 3-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567)

วันที่/เวลา	8.30-9.00น.	9.00-10.20น.		10.40-12.00น.		13.00-14.20น.		14.40-16.00น.
3 กรกฎาคม 2567	Orientation พญ.สาวิตรี ตันเจริญ ประธานอผล.	สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของเวชศาสตร์ครอบครัว พญ.สุพัตรา ศรีวิชิชากร ประธานราชวิทยาลัยฯ	พ ก เ บ ร ก 2 0 น า ที่	Primary care system in Thailand นพ. ธาตรี โปสิทธิพิเชษฐ	พ ก ก ล า ง ว น	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	พ ก เ บ ร ก 2 0 น า ที่	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
4 กรกฎาคม 2567	เกณฑ์การทำวิจัยเพื่อสอบอร์ด รศ.พญ.วิชุดา จิรพรเจริญ	From theory to practice: How to use family assessment tools พญ. สุทธิ์ศรี กอแก้ววิเชียร		Introduction to research รศ.ดร.พญ.กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์ ผศ.พญ.นิตา บัววังโป่ง		การวิจัยชุมชนและการออกแบบ โปรแกรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ ในชุมชน รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผศ.นพ. อาคม บุญเลิศ		การวิจัยชุมชนและการออกแบบ โปรแกรมแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน รศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ ผศ.นพ. อาคม บุญเลิศ
5 กรกฎาคม 2567		ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วย (Doctor-patient relationship) ผศ.พญ. สายพิน หัตถ์รัตน์		ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ กับผู้ป่วย (Doctor-patient relationship) ผศ.พญ. สายพิน หัตถ์รัตน์		How to deal with difficult patients นพ.อาทิตย์ ชัยธนาสาร พญ.พัชรณัฐ อินทรพิทักษ์		How to deal with difficult patients นพ.อาทิตย์ ชัยธนาสาร พญ.พัชรณัฐ อินทรพิทักษ์